

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21 ประจำปี 2565

คำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งมายังบริษัท

ในระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2565

คำถามที่ 1

จากวิกฤตรัสเซีย-ยูเครน คาดว่าจะมีผลต่อต้นทุน ราคาขาย และสเปกตรัมของสินค้าอย่างไร คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อขยายทั้งในสวนโครงการรัฐบาล โครงการใหญ่ๆ และขยายปลีกอย่างไรบ้าง บริษัทได้มีมุมมอง พร้อมทั้งมีการวางแผนการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไรในด้านการวางแผนจัดเตรียมสินค้าคงเหลือต่างๆ การตลาด ฯลฯ

คำตอบที่ 1

บริษัทไม่มีธุรกรรมใดๆ กับบริษัทในประเทศยูเครนและรัสเซีย ดังนั้น จึงไม่มีผลกระทบโดยตรงที่เกิดจากสงครามต่อตัวบริษัท จากจุดเริ่มต้นของสงครามและมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การคว่ำบาตรรัสเซีย น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ทั่วโลกที่พุ่งสูงขึ้น เหล่านี้ได้ส่งผลกระทบต่อต้นทุนพลังงานซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตและการขนส่ง บริษัทสามารถชดเชยต้นทุนหลักที่เพิ่มขึ้นจากลูกค้าได้ ดังนั้น จึงสามารถรักษาสเปกตรัมเอาไว้ได้ ในเวลาเดียวกัน บริษัทได้ริเริ่มอีกหลายโครงการเพื่อควบคุมต้นทุนที่เพิ่มขึ้นด้วย

อัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้น การเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ย และประเด็นด้านภูมิรัฐศาสตร์ เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดเศรษฐกิจชะลอตัวลงในอนาคตอันใกล้ บริษัทมุ่งเน้นการดำเนินงานที่รัดกุม โดยมีระดับสินค้าคงคลังที่ต่ำ รักษาความสัมพันธ์ที่มีต่อลูกค้าอย่างใกล้ชิด และมีการตัดสินใจในเวลาที่เหมาะสม ในสภาพแวดล้อมที่ไม่แน่นอน สถานการณ์เงินสดยังคงแข็งแกร่งโดยได้รับการสนับสนุนจากวงเงินสินเชื่อที่เพียงพอจากสถาบันการเงิน บริษัทพยายามเพิ่มปริมาณการส่งออกสินค้าเพื่อให้ได้ประโยชน์จากการอ่อนค่าของเงินบาท

คำถามที่ 2

อยากให้ทางผู้บริหารได้อธิบายเพิ่มเติมกรณีที่ผู้ตรวจสอบบัญชีได้บันทึกความเห็นไว้ในงบการเงินฉบับล่าสุด ว่าทางผู้ตรวจสอบบัญชีอาจจะมีความคิดเห็นแย้งกับความคิดของผู้บริหารถึงตัวเลขต่างๆ ในงบการเงิน มีรายละเอียดอย่างไรบ้าง จนทำให้ผู้ตรวจสอบบัญชีเกิดความกังวลใจในการตรวจสอบข้อมูลหรือข้อเท็จจริงดังกล่าว

คำตอบที่ 2

ความเห็นของผู้สอบบัญชีในหน้า 155 ของรายงานประจำปีแบบบูรณาการระบุว่า "ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นๆ และข้าพเจ้าจะไม่แสดงข้อสรุปที่ให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆ" ข้อความนี้แสดงเป็นนัยว่าความเห็นของผู้สอบบัญชีมีต่องบการเงินรวมทั้งหมายเหตุประกอบ และไม่ครอบคลุมข้อมูลอื่นๆ ที่ให้ไว้ในรายงานประจำปีแบบบูรณาการ ซึ่งเป็นข้อความมาตรฐานที่ใช้ในรายงานการตรวจสอบทั้งหมด ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงิน และไม่มีความเห็นในทางลบต่องบการเงิน

คำถามที่ 3

สินค้าคงเหลือที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นในงบการเงินเป็นการเพิ่มขึ้นในปริมาณของวัสดุ หรือปริมาณใกล้เคียง เดิมแต่มูลค่าของตัววัสดุเพิ่มขึ้นทำให้มูลค่าดังกล่าวเพิ่มขึ้น ผู้บริหารมีมุมมองและการวางแผนในการ ดำเนินการควบคุมปริมาณดังกล่าวอย่างไรบ้าง การมียอดสินค้าคงเหลือเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ จะมีความ เสี่ยงทำให้บริษัทเกิดผลขาดทุนจากสินค้าคงเหลือเหล่านี้ได้มากน้อยเพียงใด

คำตอบที่ 3

สินค้าคงเหลือ ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2565 สูงขึ้น 986 ล้านบาท เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 2564 จาก ราคาสินค้าสำเร็จรูปและเศษเหล็กที่เพิ่มขึ้น ในด้านปริมาณ มีปริมาณลดลง ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2565 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ส่วนในด้านจำนวนวัน อยู่ที่ 45 วัน ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2565 เทียบกับ 48 วัน ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2564 บริษัทยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการกำกับดูแลเงินทุนหมุนเวียน อย่างใกล้ชิด

คำถามที่ 4

ในส่วนเดา MBF จะมีการตัดด้อยค่าไปปีละประมาณ 81 ล้านบาท ไปเรื่อยๆ จนหมดเลยหรือไม่ หาก ตัดจนหมดแล้วจะขายทิ้งในรูปเศษเหล็กเลยหรือไม่

คำตอบที่ 4

สินทรัพย์ของเดา MBF หยุดการผลิตมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 และฝ่ายบริหารตัดสินใจที่จะจำหน่าย เครื่องจักร อุปกรณ์ และอะไหล่ของเดา MBF ซึ่งยังไม่สำเร็จเพราะการหยุดชะงักจากโควิดทั่วโลก ในช่วงสองปีที่ผ่านมาและเครื่องจักรที่เก่ามาก มูลค่าสินทรัพย์ของเดา MBF ซึ่งจัดอยู่ในประเภท "สินทรัพย์ไม่ได้ใช้งานที่ถือไว้เพื่อขาย" ในงบดุล สะท้อนถึงมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับของสินทรัพย์ที่ ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระ มีการประเมินมูลค่าทุกปี และมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับที่ขาดหายไป จากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์จะถูกรับรู้เป็นค่าเพื่อการด้อยค่าในบัญชีกำไรขาดทุน

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทได้บันทึกด้อยค่าของ MBF จำนวน 81 ล้านบาท (เทียบกับจำนวน 117 ล้านบาท ที่ได้บันทึกไว้ในปี 2564)

คำถามที่ 5

ต้นทุนในส่วนค่าไฟฟ้าเมื่อใช้ระบบ solar rooftop ที่เพิ่งติดตั้งเสร็จเมื่อกุมภาพันธ์ 2565 สามารถ ประหยัดต้นทุนค่าไฟฟ้าได้ไตรมาสละประมาณเท่าใด เป็นไปตามแผนที่ได้ประมาณการไว้แต่แรก หรือไม่

คำตอบที่ 5

บริษัทได้ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ขนาด 1.4 เมกะวัตต์ เมื่อ 3 ปีที่แล้ว และอีก 11.8 เมกะวัตต์ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน ต.ค. 2565 ซึ่งลำช้าไปประมาณ 2-3 เดือน เนื่องจากการขาดแคลนชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลก คาดว่าจะสามารถประหยัดจากระบบ โดยรวมได้ปีละประมาณ 25 ล้านบาท รวมถึงการใช้พลังงานสะอาดซึ่งส่งผลดีต่อสังคม

คำถามที่ 6

ผู้บริหารมองว่ากรณีที่เหล็กมีราคาสูงขึ้นในปีที่แล้วจากจีนลดกำลังการผลิตและส่งออก กับในปีนี้มีราคาเพิ่มขึ้นจากวิกฤตรัสเซียยูเครน ทั้งสองกรณีมีผลต่อผลการดำเนินงานของบริษัทเหมือนหรือต่างกันอย่างไร

คำตอบที่ 6

ราคาเหล็กลดลงในปี 2563 จากการล็อกดาวน์โควิดทั่วโลก ราคาเริ่มดีขึ้นในต้นปี 2564 จากความต้องการที่ถูกอั้นไว้ ในขณะที่เริ่มมีการฉีดวัคซีน และมาตรการล็อกดาวน์ได้รับการผ่อนคลาย อีกเหตุผลหนึ่งคือ รัฐบาลจำนวนมากได้ออกมาตรการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจหลังโควิดด้วย

ในขณะที่ประเทศจีนได้ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม มีการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมเหล็กครั้งใหญ่ รัฐบาลจีนได้กำหนดภารกิจที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่สิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมเหล็ก ซึ่งส่วนใหญ่ให้บริการอุตสาหกรรมในประเทศ ถือเป็นข่าวดีสำหรับอุตสาหกรรมเหล็ก เนื่องจากคาดว่าบริษัทในประเทศจีนจะไม่ทุ่มสินค้าเหล็กในตลาดส่งออก ซึ่งมีสัญญาณเชิงบวกจากสิ่งนี้ในปี 2564 ในแง่ของราคาเหล็กทั่วโลก สำหรับมุมมองเกี่ยวกับผลกระทบของความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ได้ตอบในคำถามที่ 1 แล้ว